



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลาและสถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ

วัน - เวลาสรรหาฯ	วิธีการประเมิน	สถานที่สรรหา
วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> - โดยวิธีการสัมภาษณ์ และวิธีทดสอบการปฏิบัติงาน <u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> - โดยวิธีการสัมภาษณ์	ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่ายาง ชั้น ๒

(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

- วิธีการสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

ก. แต่งกายสุภาพ

ข. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัคร ไปในวันสรรหาฯ เพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำห้องสรรหาฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสรรหาฯ ได้

ค. ไปถึงสถานที่สรรหาฯ ก่อนกำหนดเวลา และจะเข้าห้องสรรหาฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งหรือประกาศจากกองอำนาจการให้ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่ไปถึงห้องสรรหาฯ ที่ไปถึงห้องหลังจากที่ได้เริ่มสรรหาฯ ไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสรรหาฯ

ง. เมื่ออยู่ในห้องสรรหาฯ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสรรหาฯ อื่น หรือบุคคลภายนอกและจะออกจากห้องสรรหาฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องแล้ว เท่านั้น

จ. เมื่อออกจากห้องสรรหาฯ แล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังอยู่ในห้อง

/ ฉ. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

จ. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสรรหาฯ โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสรรหาฯ นี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสรรหาฯ คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งไม่ให้สรรหาฯ ก็ได้

ข. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสรรหาฯ

ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการเลือกสรรฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภราดร เวทยานุกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง